



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ชูพืชทางเลือกแทนทำนา	แนวหน้า
2. ตั้งงบบริหารน้ำ1.54แสนล.	โพสต์ทูเดย์
3. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ใช้ ส.ป.ก. หาเสียง	ไทยรัฐ
4. กุหลาบ...ครองใจวาเลนไทน์ ไทยต้นกล้วยไม้...สื่อรักคงทน	ไทยรัฐ
5. ภาพข่าว: ประชุมพัฒนาลุ่มน้ำปิง	มติชน
6. คลังเลี้ยงปรับบัตรคนจนสกัดคนรวยมั่วรับสิทธิ์	มติชน
7. คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินเขตปฏิรูป	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: เปิดอบรม	แนวหน้า
9. เงินจวกเรือพิฆาตสหรัฐก่อปัญหา	ไทยโพสต์
10. "กุลิศ"ถก5กระทรวงหนุนแผนพลังงาน "ยกระดับพลังงานจังหวัดเข้าถึงชุมชน"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. คอลัมน์: มติชนเลือกตั้ง: 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' การันตี'เสรีก็ภูเขา'พื้นประเทศ	มติชน
12. เตรียมพร้อมคลินิกเกษตรฯ	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : ชูพืชทางเลือกแทนทำนา

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13805 หน้า : 17 (ล่าง)

ชูพืชทางเลือกแทนทำนา 'ข้าวโพด-ถั่ว'ผลตอบแทนสูงกำไรดี

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในจ.ขอนแก่น พบว่าสินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดของจังหวัด ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี ข้าวหอมมะลิ และอ้อยโรงงาน โดยข้อมูลสำรวจสินค้า ทั้ง 3 ชนิดพบว่า จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกข้าวที่เหมาะสม (S1,S2) 2.39 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 3.28 ล้านไร่ โดยผลตอบแทนสุทธิจากการผลิต ข้าวเหนียวนาปี ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 1,743 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 1,735 บาท/ไร่ ส่วนข้าวหอมมะลิ พื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 1,822 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 1,791 บาท/ไร่

อ้อยโรงงาน มีพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) สำหรับการปลูก 2.36 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 3.38 ล้านไร่ ผลตอบแทนสุทธิในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 3,729 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้กำไร 2,785 บาท/ไร่

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแทนการทำนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map จ.ขอนแก่น พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ให้ผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าข้าวเหนียวนาปี โดยมีต้นทุน 4,076 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรได้กำไร 452 บาท/ไร่ ถั่วลิสงรุ่น 2 (ฤดูแล้ง) มีต้นทุน 7,454 บาท/ไร่ เกษตรกรได้กำไร 1,841 บาท/ไร่ และถั่วเหลืองรุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ต้นทุน 2,107 บาท/ไร่ เกษตรกรได้กำไร 1,622 บาท/ไร่

ทั้งนี้ ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ ข้าวโพดต้นสด ไม้ดอก พืชผัก หญ้าเนเปียร์ การเลี้ยง หมูหลุม และ โคเนื้อ ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลรอบด้าน โดยเฉพาะการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์ ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ประกอบกับศึกษาข้อมูลการตลาดให้รอบคอบ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สศท.4 โทร. 0-4326-1513 หรือ อี-เมล zone4@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อข่าว : ตั้งงบประมาณน้ำ 1.54 แสนล.

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 5850 หน้า : A5 (บนซ้าย)

ตั้งงบประมาณน้ำ 1.54 แสนล.

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ ขอตั้งงบรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 2.46 แสนล้าน เป็นงบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสูงถึง 1.54 แสนล้าน

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินเบื้องต้น 2.46 แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในปี 2563 ทั้งงานตามนโยบายและงานตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ แผนงานในปี 2563 มี 12 ภารกิจหลัก 4 กลุ่มงาน 1.กลุ่มงบ

ประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 2.66 หมื่นล้านบาท 2.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงและหน่วยงาน 8.28 หมื่นล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) ที่กระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวข้องรวม 8 แผนงาน วงเงินรวม 1.35 แสนล้านบาท โดยมีแผนงานโครงการและงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำวงเงิน 1.27 แสนล้านบาท และแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 7,117 ล้านบาท และ 4.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่วงเงินรวม 2,368 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม งบดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายสำคัญของกระทรวง

เกษตรฯ 1.75 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงิน 1.54 แสนล้านบาท การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มะพร้าว กาแฟทุเรียน มังคุด ประมง ปศุสัตว์ และพืชอื่นๆ วงเงิน 4,646 ล้านบาท แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร วงเงิน 2,473 ล้านบาท การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วงเงิน 4,226 ล้านบาท การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร วงเงิน 3,272 ล้านบาท การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย วงเงิน 703 ล้านบาท เป็นต้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอด้มน้: มุมข้าราชการ: ใช้ ส.ป.ก. หาเสียง

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22302 หน้า : 12 (กลาง)

บุบ ป่าราชการ 'อี.12'

ใช้ ส.ป.ก. หาเสียง

จากการที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งออกแถลงการณ์ ส.ป.ก. 4-01 มาหาเสียง โดยประกาศนโยบายว่าจะทำให้ ส.ป.ก. 4-01 เป็น ส.ป.ก.ทองคำด้วยการแก้ไขกฎหมายให้สามารถโอนเปลี่ยนมือได้เอาไปใช้จำนวนผู้เงินได้ฯ นั้น เป็นการกระทำที่หวังประโยชน์จากคะแนนเสียงโดยทำลายหลักการดั้งเดิมของ ส.ป.ก. 4-01 เสียสิ้น

วิถีพิเศษ สารานุกรมเสรี ให้คำจำกัดความของ ส.ป.ก. 4-01 ไว้ว่า “คือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน เขตปฏิรูปที่ดินหมายถึง ที่ดินที่เป็นชุมชนเดิมรูปแบบมาก่อน ที่ดินที่เป็นไร่สวนทำกินของราษฎรตั้งแต่บรรพบุรุษ และที่ดินป่าเสื่อมโทรม หมดสภาพป่าและไม่สามารถฟื้นสภาพป่าได้อีก ไม่รวมถึงป่าในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หรือเขตต้นน้ำลำธาร หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย

เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายที่ดิน หากมีการซื้อขายในขณะที่เอกสารสิทธินี้ยังมีผลอยู่จะเป็นโมฆะ แต่สามารถโอนแบ่งแยกและตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามีภรรยา บุตร บิดามารดา ที่น้องร่วมบิดามารดา ที่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา และหลาน สามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรม (ไม่อนุญาตให้เช่าเพื่อจุดประสงค์อื่น) ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิเป็นประกัน สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้รัฐหากไม่ต้องการและรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่าประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร”

ปัญหานี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีที่สุด โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ **เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง* ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ กรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก ผู้แทนเกษตรกรทศคนและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน โดยให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

ในส่วนของ ผู้แทนเกษตรกร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เติ้งมีการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 1. นายประพันธ์ เทียนนิหาร ผู้แทนเกษตรกร 2. นายเด่นณรงค์ ธรรมมา ผู้แทนเกษตรกร 3. นายมีชัย สิมะการ ผู้แทนเกษตรกร 4. นางวิไลญา เหมือนเหล่า ผู้แทนเกษตรกร 5. นายเผด็จ ดิษฐคดี ผู้แทนเกษตรกร 6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด ผู้แทนเกษตรกร 7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ถ้าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายเรื่องนี้ได้เข้าบริหารประเทศก็หมายความว่า ส.ป.ก. 4-01 ถึงแก่กาลล่มสลาย และอาจกลายเป็นที่ดินผืนงามในมือนายทุนไปจนได้.

“อี.12”

กุหลาบ...ครองใจวาเลนไทน์ ไทยต้นกล้วยไม้...สื่อรักคงทน

วาเลนไทน์เทศกาลแห่งความรัก วัฒนธรรมประเพณีชาติตะวันตก สร้างอิทธิพลไปทั่วโลก...คนไทยเองเหมือนกันไม่น้อย หนุ่มสาวที่กำลังมีความรักนิยมให้ดอกไม้แก่กัน แต่ใครจะรู้หลายประเทศในโลกนี้ เขามอบดอกไม้อะไรให้กันจนกลายเป็นสัญลักษณ์ในวัน Valentine “ดอกไม้ที่นิยมให้แก่กันในยุโรป อันดับหนึ่ง คือ กุหลาบ ให้กันหลากหลายสีตามความหมายของสีนั้นๆ สีแดง หมายถึง ความรักอย่างเปิดเผย สีเหลือง รักไร้เรงเบิกบานใจ สีชมพู รักด้วยความสุขกับความมั่นใจ สีส้ม รักที่มีเสน่ห์ สีขาว รักบริสุทธิ์ และ สีม่วง รักและกักตุน”

นางพิสมัย ฝั่งวิกรัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความรู้...นอกจากกุหลาบหลากสี ชาวตะวันตกยังชอบที่จะให้ ดอกทานตะวัน แสดงถึงรักเดียวใจเดียว ดอกเยอบีร่าแทนความหมายรักมั่นคง ซื่อตรงและกักตุน...

ดอกเดซี่ รักแบบไร้เดียงสา อดทนและซื่อสัตย์...ดอกฟอร์เก็ตมีน็อค สื่อความหมายอย่าลืมฉัน อย่าลืมความรู้สึกที่ดีต่อกัน...ดอกสแตติส เป็นดอกไม้ที่สวยงาม คงรูปเดิมแม้จะแห้งกรอบยังคงรูปลักษณ์ และสีส้มไว้นาน หมายถึงความรักที่จะอยู่ร่วมกันวันครี



สหรัฐอเมริกานิยมให้การ์ดวยพรพร้อมกับดอกกุหลาบ...รองลงมาเป็นลิลลี่และทิวลิป

ฝรั่งเศส ให้ กุหลาบ มากอันดับแรก รองลงมาเป็น ไฮเดรนเยีย และดอกไม้อีกหลายชนิดที่มีความสวยงาม มักจะให้เป็นช่อ หรือบรรจุกล่อง...แต่จะไม่นิยมมอบ ดอกลิลลี่ เพราะถือเป็นดอกไม้ที่กำหนดให้ใช้ในงานศพ กับ ดอกคาร์เนชั่นสีแดง ที่แสดงถึงการมั่งร่ำรวย ไม่หวังดีจากผู้ให้ ซึ่งเราควรพึงระวังให้ดี ก่อนที่จะมอบดอกไม้ให้คนฝรั่งเศส

สวีเดนชอบ แลนด์ มอบดอกไม้ได้หลายชนิด ควบคู่ไปกับความกับเก้ เช่น กุหลาบ กับ เทียนหอม พร้อม ช็อกโกแลตและของขวัญอื่นๆ รวมกันไปด้วย

รัสเซีย ชื่นชอบ กุหลาบแดง และ ช็อกโกแลตรูปหัวใจ เนเธอร์แลนด์ หนีไม้พื้น ดอกทิวลิป สื่อถึงการตกหลุมรักอย่างหมดหัวใจ ยิ่งเป็นรักครั้งแรกเหมาะมากที่สุด

ในเอเชีย ญี่ปุ่น ชื่นชอบ กุหลาบ พร้อมกับของขวัญ...จีน นิยม กุหลาบและ กล้วยไม้สกุลหวายเพราะมีความคงทนเก็บรักษาไว้ได้นาน... ส่วนเวียดนามยังยึดครองใจด้วยการมอบ กุหลาบสีต่างๆกับ กล้วยไม้ มอลคาร่า เพราะผลิตได้เอง ทำให้มีราคาถูก หาซื้อง่าย

ส่วนบ้านเรา พิสมัย บอกว่า ดอกไม้ที่คนไทยนิยมให้กันในวันวาเลนไทน์มักจะเป็นดอกไม้ต่างประเทศ ตั้งแต่ กุหลาบ ลิลลี่ คาร์เนชั่น

มัม เบญจมาศ ยิปโซ ทิวลิป ฯลฯ

อีกตัวที่กำลังมาแรง เพราะมีรูปลักษณะคล้ายกุหลาบ คือ โคลเซนทัสแต่สื่อความหมายถึงความเอาใจใส่ มิตรภาพที่ยั่งยืนและความทรงจำที่ดี

นอกจากนั้นที่ผ่านมากะทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยณรงค์ให้คนไทยมอบ ดอกกล้วยไม้ ให้แก่กันในประเทศกาลาเลนไทน์ เพราะมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ หลายสี ทั้งยังราคาไม่แพง เพื่อผลักดัน

ให้ขึ้นไปเทียบชั้นกับกุหลาบ เพราะหลายประเทศทั่วโลกยอมรับกล้วยไม้คือสัญลักษณ์ของไทย

ที่สำคัญมีความหมายความรักที่ยั่งยืนคงทน.



ประชุมพัฒนาลุ่มน้ำปิง - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ การปฏิบัติงานโครงการขยายผลระบบกลีกรวมด้วย ศาสตร์พระราชา รวมถึงผลการดำเนินงานและ วางแผนการพัฒนาลุ่มน้ำปิงอย่างบูรณาการ ใน ด้านการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ลุ่มน้ำปิง คือบ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร) ตำบลสันตชัย อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่ และแผนการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คลังเลี้ยงปรับบัตรคนจน สกัดคนรวยมั่วรับสิทธิ

‘คลัง’เตรียมปรับเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจน
สกัดคนรวยมั่วรับสิทธิ ตรวจสอบยิบข้อมูล
ทรัพย์สิน-รายได้ครอบครัว (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

บัตรคนจน

คลังรื้อเกณฑ์คนจนขงรป.ใหม่

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่า การลงทะเบียนรอบใหม่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง เพราะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ให้เข้ามาดำเนินการ เท่าที่ติดตามนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองขณะนี้ คาดว่ารัฐบาลใหม่จะสานต่อโครงการนี้ เพราะทุกพรรคหาเสียงในเรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังนั้น คงต้องรอดูว่ารัฐบาลใหม่จะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรหรือไม่ จากขณะนี้ได้รับสวัสดิการของร้านธงฟ้า ซีนรด์เมล์ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฟฟรี และเพิ่มเบี้ยยังชีพให้คนชราเพิ่มเติม

นายลวรณกล่าวว่า ในการลงทะเบียนรอบใหม่ จะมีแนวทางในการอุดช่องโหว่ไม่ให้นำคนรวยเข้ามาถือบัตรด้วยการกำหนดข้อมูลเป็นรายครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินและรายได้ที่แท้จริงของครอบครัว และนำมาประเมินว่า ควรเป็นผู้ได้รับบัตรหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังกำหนดให้ลงทะเบียนเป็นรายบุคคล ทำให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง ยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่ง มีพ่อเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินและรายได้เพียงคนเดียวในครอบครัว ถือเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะมีทรัพย์สินและรายได้เกินเกณฑ์ แต่ภรรยาและลูก ถือว่า เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินและรายได้ ทำให้ได้รับบัตร ทั้งที่อยู่ครอบครัวที่มีรายได้ดีเป็นต้น ถ้าเกณฑ์ใหม่ครอบครัวนี้จะไม่ได้รับบัตรทั้งครอบครัว “การลงทะเบียนเป็นรายครอบครัว จะช่วยอุดช่องโหว่ข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควร

ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้กำลังดูว่าจะกำหนดฐานรายได้ครอบครัวควรเป็นเท่าไร และจำนวนบุคคลในครอบครัวจะนับอย่างไร” นายลวรณกล่าว

คลังชี้เจ้าสัวทำนาไม่ขัดกม.ที่ดิน

นายลวรณกล่าวถึงกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ามีเจ้าสัวเปิดบริษัททำนาเพื่อเลี่ยงจ่ายภาษีที่ดินว่า คลังไม่ได้มองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเลี่ยงภาษี เพราะถือว่ามีกำไรที่ดินว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ ทำให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ดีกว่าการปล่อยให้ที่ดินทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์

“ตอนนี้ใครอยากจะทำอะไรก็ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม ซึ่งการนำที่ดินเปล่าไปใช้ประโยชน์เป็นเจตนาของกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้ว ส่วนการปลูกพืชต้องมีสัดส่วนเท่าใดในที่ดินจึงจะไม่ถูกมองว่าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า นั้น ถูกเขียนไว้ในกฎหมายลูก กระทรวงเกษตรจะเป็นหน่วยงานที่กำหนดสัดส่วนของการปลูกพืช” นายลวรณกล่าว

แหล่งข่าวจากกรรณโไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประกวดราคาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุนรวมประมาณ 2.24 แสนล้านบาทว่า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ คณะอนุกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดข้อเสนอตามที่กิจการร่วมค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพีเสนอ เนื่องจากในการประชุมในครั้งที่แล้วยังพิจารณากันไปไม่ถึงครึ่งทาง โดยเรื่องยากที่สุดได้พิจารณาไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องที่ยากปานกลาง เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะรายงานคณะกรรมการคัด

เลือกเอกชนร่วมลงทุนของโครงการดังกล่าวต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ ในส่วนของการเจรจาข้อเสนอร่วมกับกลุ่มซีพี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกได้เจรจาร่วมกับเอกชนในกลุ่ม 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสนอที่อยู่นอกเหนืออำนาจคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรับทราบถึงรายละเอียดประกอบข้อเสนอ แต่ยังไม่ตัดสินใจรับข้อเสนอไว้ ขอพักการเจรจาไว้ก่อน เนื่องจากต้องพิจารณาในด้านกฎหมายเพิ่มเติม จึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนจากอัยการสูงสุดเป็นประธาน

แหล่งข่าวกล่าวว่า รายละเอียดที่คณะกรรมการจะมีการพิจารณาต่อไป คือ ข้อมูลโครงการ รวมทั้งข้อเสนอของทางซีพีที่ระบุมา อาทิ การตั้งศูนย์ความเป็นเลิศระบบราง เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะรายงานให้คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดย รฟท.ตั้งเป้าหมายเจรจาร่วมกับกลุ่มซีพีให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติ และลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคมนี้

ค้าปลีกซีพีจัจัยทำขายของยาก

นายวรวิทย์ อนุใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยภาพรวมธุรกิจค้าปลีกปี 2561 ว่า มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นในทุกหมวดสินค้า แต่ปีนี้เริ่มมีความกังวลเนื่องจากยอดขายของธุรกิจค้าปลีกเริ่มมีทิศทางทรงตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแปรสำคัญคือ 1.เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวแบบชะลอจากปี 2561 โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว 2.การส่งออกส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนแม้ไม่มีทิศทางเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 แต่ยังคงขาดความชัดเจน จะส่งผลทางอ้อมต่อภาคค้าปลีก 3.การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ 5 โครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 หากมีความชัดเจนเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลประกาศ จะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 4.มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว การให้ Visa on Arrival รวมถึงมาตรการ Double Entry Visa อาจจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้ส่วนหนึ่ง แต่หากโครงสร้างภาษีนำเข้าและการดำเนินการของร้านค้าปลอดภาษีและอากรยังมีความบิดเบือน การจับจ่ายของนักท่องเที่ยวร้านค้าในเมืองก็ยังคงไม่เกิดผลดีต่อ

การเติบโต 5.สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร มีการคาดการณ์ว่าราคาอาจไม่เพิ่มขึ้นตามทิศทางตลาดโลก ยกเว้นข้าวที่ทำรายได้ในระดับหนึ่ง 6.เสถียรภาพทางการเมืองหลังเลือกตั้งจะส่งผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจเดินทางการค้าและการลงทุนในปีต่อไป 7.กลุ่มฐานผู้บริโภคกลาง-ล่างซิม กลุ่มฐานผู้บริโภคกลาง-บนทรงตัว

“ภาคค้าปลีกยังต้องเสี่ยง และคงหวังไม่ได้กับมาตรการอภัยช่วยเหลือชาติ จากข้อมูลล่าสุดมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเพียงหลักหมื่นคนจากที่ตั้งไว้กว่า 6 ล้านคน เกิดการจับจ่ายเพียงหลักหมื่นล้านบาทจากที่ตั้งเป้าหลักแสนล้านบาท เมื่อรวมเงินสะพัดช่วงเลือกตั้งประมาณ 50,000 ล้านบาท ทำให้ครึ่งปีแรกจะมีเงินสะพัดราว 60,000 ล้านบาท ถือว่าค่อนข้างน้อย จึงไม่เห็นการเติบโตของภาคค้าปลีกในครึ่งปีแรก” นายวรวิฑูรกิจกล่าว

ขงรัฐลดภาษีสินค้าแบรนด์ดัง

นายวรวิฑูรกิจกล่าวว่า ดังนั้น สมาคมขอเสนอรัฐบาล ดังนี้ 1.รัฐบาลควรให้ความสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งอย่างจริงจัง 2.รัฐบาลควรศึกษาและพิจารณาเรื่องการลดภาษีสรรพสามิตสินค้าแบรนด์หรูอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องหนัง และนาฬิกา เพื่อกระตุ้นยอดจับจ่ายของนักท่องเที่ยว

3.ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงาน “Thailand Brand Sale” เป็นเวลา 3 เดือนในช่วงโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยว หรือช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เพื่อกระตุ้นยอดจับจ่ายและสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 4.ภาครัฐต้องไม่ปิดกั้นผู้ประกอบการรายอื่นให้เข้ามาดำเนินธุรกิจ

ร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินและพื้นที่ค้าปลีกรอกสนามบิน เพื่อเปิดแข่งขันเสรีและสร้างรายได้ให้รัฐมากขึ้น 5.ขอให้ภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนออกนอกประกาศกฎระเบียบเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเป็นรายชั่วโมง เปิดให้จ้างงานบุคคลเป็นรายชั่วโมงได้รองรับความต้องการของธุรกิจค้าปลีก และรับนโยบายรัฐในการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลหลักเกษียณ แต่ยังมีปัญหากฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กำหนดให้พนักงานที่ไม่ใช่นักเรียน นักศึกษา หากทำงานเป็นรายชั่วโมงต้องมีรายได้ต่อวันเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ

นายวรวิฑูรกิจกล่าวว่า 6.ขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุที่เกินกว่า 15,000 บาท นายจ้างสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จากปัจจุบันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 7.อยากให้ภาครัฐสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีมาตรการสนับสนุนการนำคุณวุฒิวชิวิชาชีพมาเป็นมาตรฐานการจ้างงานโดยเริ่มที่การจ้างงานภาครัฐก่อน และ 8.รัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมการค้าขายแดนอย่างชัดเจนโดยพิจารณาผ่อนผันการเปิดด่านต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งพิจารณาให้มี VAT Refund for Tourist ในกรณีนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้เส้นทางบก

จัดคมนาคมปิดจ๊อบทุกโครงการ

ที่กระทรวงคมนาคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามงานพร้อมมอบนโยบาย โดยกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมควรเร่งรัดทุกโครงการที่อยู่ในความดูแล ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาต่อไป ในขณะที่ เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่ไม่ดี รวมทั้งหลายประเทศยังคงมีความกังวลเรื่องการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากครึ่งปีแรกประเทศไทยมีการบริหารจัดการภายในประเทศได้ ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี และหากเลือกตั้งเสร็จประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้

“วันนี้ (11 กุมภาพันธ์) ได้ขอความชัดเจนไปทางการบินไทยเรื่องการจัดหาฝูงบินใหม่ ระยะที่ 1 จำนวน 25 ลำ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะปะกา (เอ็มอาร์ไอ) หรือหนึ่งโครงการหลักของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ควรเร่งรัดให้เร็วที่สุด” นายสมคิดกล่าว และว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยโครงการที่สำคัญช่วงนี้คือ การประมูลโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งไม่มีอะไรต้องกังวล

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เร่งรัดให้รับดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์) เข้ามาลงทุนในทรัพย์สินของ กทพ. โครงการต่างๆ ต้องเร่งเดินหน้า ไม่ควรชะลอ การรถไฟฟ้าน้ำตาลสงขลานครินทร์ ประเทศไทย (รฟม.) อาทิ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่เป็นรถไฟฟ้ายาวใหญ่ที่เชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 1.1 แสนล้านบาท ดังนั้น ต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 (เทอร์มินอล 2) ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในสนามบินสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่า

อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ต้องมีความชัดเจนโดยเร็ว ถ้าจะต้องยุติการก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ก็ให้เดินไปตามแผนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยให้หารือกันระหว่างปลัดกระทรวงคมนาคม ทอท. และ สศช. เพื่อให้ได้คำตอบโดยเร็วที่สุด ให้งานเดินทางต่อไปได้

‘อาคม’รอกขงกรม.21โครงการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ส่งความเห็นเรื่องโครงการก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ของ สศช.ให้ ทอท.พิจารณาและให้ดำเนินการตามความเห็นของ สศช. คือก่อสร้างส่วนต่อขยายเทอร์มินอล 1 ด้านทิศตะวันออกและด้านตะวันตก แล้วจึงก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ด้านทิศใต้ตามแผนแม่บท ปี 2546 แต่ถ้าต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับให้ถึง 150 ล้านคนต่อปี ให้นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพก่อนจะตัดสินใจเดินทางโครงการเทอร์มินอลอื่นๆ รวมถึงเทอร์มินอล 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ยังคงการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ได้ให้ความเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแล้ว จำเป็นต้องทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใหม่ ดังนั้น กรณี ทอท.ประกาศผลการประกวดออกแบบโครงการก่อสร้างเทอร์มินอล 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้ว จึงต้องหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ

นายอาคมกล่าวว่า ในส่วนของโครงการที่กระทรวงจะเร่งดำเนินการและเตรียมนำเสนอให้ ครม.พิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมนี้ ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นมีจำนวน 21 โครงการ ประกอบด้วย ทางอากาศ 4 โครงการ มูลค่า 2.01 แสนล้านบาท คือ 1.การจัดหาฝูงบินลีดใหม่ จำนวน 38 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1.6 แสนล้านบาท 2.โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยาน (เอ็มอาร์ไอ) ของการบินไทย มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท 3.เร่งสร้างอาคารแซทเทลไลท์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท และ 4.ขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท

รวมมูลค่ากว่า1.29ล้านล้าน

นายอาคมกล่าวว่า โครงการทางน้ำ จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 1.12 แสนล้านบาท คือ

1.ทำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มูลค่า 8.4 หมื่นล้านบาท 2.ขยายขีดความสามารถท่าเรือคลองเตย มูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท และ 3.ปรับปรุงท่าเรือระนอง มูลค่า 5 พันล้านบาท ส่วนโครงการทางราง จำนวน 13 โครงการ มูลค่า 8.16 แสนล้านบาท คือ 1.รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ไทย-จีน มูลค่า 1.79 แสนล้านบาท 2.ไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) มูลค่า 2.2 แสนล้านบาท 3.ไฮสปีดเทรน กรุงเทพฯ-หัวหิน มูลค่า 7.7 หมื่นล้านบาท 4.รถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-นครพนม วงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท 5.ทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 3.7 หมื่นล้านบาท 6.ทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 2.6 หมื่นล้านบาท 7.ทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ 8.1 พันล้านบาท 8.ทางคู่ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย 6.2 หมื่นล้านบาท

นายอาคมกล่าวว่า 9.ทางคู่ช่วงชุมพราสุราษฎร์ธานี 2.4 หมื่นล้านบาท 10.ทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา 5.7 หมื่นล้านบาท 11.ทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ 5.9 หมื่นล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 1.34 แสนล้านบาท คือสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี วงเงิน 1.1 แสนล้านบาท และสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ สายสีแดงอ่อน ดลิ่งชัน-ศาลายา และดลิ่งชัน-ศิริราช มูลค่ารวม 2.4 หมื่นล้านบาท ทางถนน จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 3.1 หมื่นล้านบาท ได้แก่ ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านทิศตะวันตก รวมไปถึงเร่งรัดแผนฟื้นฟูชสมก. และแผนจัดหารถโดยสารใหม่ ซึ่งมูลค่ารวมของทั้งหมด 21 โครงการ กว่า 1.29 ล้านล้านบาท

20ก.พ.ทอท.ส่งผลศึกษาเทอร์มินอล2

นายณิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ทอท.จะยังคงเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หรือเทอร์มินอล 2 โดยวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้จะเสนอผลการศึกษา และแผนแม่บทเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณา ก่อนจะรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดให้ สศช.พิจารณาและพร้อมดำเนินการตามความเห็นของ สศช.

กำจัดซากรถแคชดลองยังไม่ออกกม.

นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงประเด็นเตรียม

ออกร่าง พ.ร.บ.กำจัดซากรถเก่า เจ้าของรถต้องมีส่วนในการจ่ายค่าทำลายซากรถว่า ตอนนี้ยังไม่มีกรร่างกฎหมายดังกล่าว แต่เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ จึงควรที่จะมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่าควรจัดทำกฎหมายดังกล่าว แต่ต้องมีการศึกษาข้อมูล โดยได้มีการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการสถิติการรีไซเคิลซากรถยนต์ (อีแอลวี) ที่หมดอายุใช้งานในประเทศไทยโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เนคโตะ)

การดำเนินงานในครั้งนี้ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของรถยนต์และหาจำนวนรถที่หายไป ว่าอยู่ที่ไหน มีการกำจัดด้วยวิธีใด ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูแลเรื่องของผลกระทบจากการทิ้งชิ้นส่วนรถยนต์ เพราะชิ้นส่วนบางชนิดเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอากาศ และกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลในส่วนของการศึกษาข้อมูล ในระยะแรกตั้งเป้าหมายการศึกษา 1-1 ปีครึ่ง เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลอนุญาตจัดทำเป็นข้อกำหนดต่อไป ซึ่งยังมีเวลาให้ประชาชนเตรียมค่าใช้จ่ายในการกำจัดซากรถของตนเอง

นายจุลพงษ์กล่าวว่า เบื้องต้นจะรับกำจัดเฉพาะรถบรรทุกและรถยนต์ก่อน เพราะมอเตอร์ไซค์สามารถแยกชิ้นส่วนขายได้ แต่รถยนต์โดยเฉพาะรุ่นที่มีถุงลมนิรภัยจะต้องมีการกำจัดให้ถูกวิธี เนื่องจากบางรุ่นมีส่วนประกอบในการทำระเบิดเป็นส่วนประกอบในถุงลมนิรภัย จึงต้องระมัดระวังในการทำลายเป็นพิเศษ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ.กับเนคโตะ ในการดำเนินโครงการสถิติการรีไซเคิลซากรถยนต์ (อีแอลวี) ที่ติดตั้งในโรงงานสาธิต บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด วางเป้าหมายสร้างโมเดลต้นแบบการรีไซเคิลซากรถยนต์ในไทยและภูมิภาคเอเชียในอนาคต ดำเนินระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) คาดว่า จะสามารถรีไซเคิลซากรถได้ประมาณ 50 คันต่อวัน หรือประมาณ 45,000 คันในช่วง 3 ปี “ไม่ยากให้ประชาชนต้องตื่นตระหนกกับประเด็นดังกล่าว เพราะยังเป็นเพียงโครงการ

สาธิตเท่านั้น” นางสาวสมจิณณ์กล่าว

คพ.ต้นกม.กำจัดซากอิเล็กทรอนิกส์

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงแนวความคิดการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่า คพ.ได้มีการเก็บสถิติและพบว่าในปี 2556 มีซากโทรศัพท์มือถือ 9.14 ล้านเครื่อง ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 9.75 ล้านเครื่อง และในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านเครื่อง ขณะที่ซากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) ในปี 2556 มีจำนวน 1.99 ล้านเครื่อง ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 2.21 ล้านเครื่อง และในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 2.42 ล้านเครื่อง การใช้ซากโทรศัพท์มือถือมีอายุเฉลี่ย 3 ปี โทรจอร์ที่หรือจอแก้วมีอายุเฉลี่ย 6.9 ปี และโทรทัศน์จอแบนมีอายุเฉลี่ย 3.8 ปี คอมพิวเตอร์มีอายุเฉลี่ย 3.65 ปี ทำให้ในปี 2559 มีซากทีวีเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 2.8 ล้านเครื่อง โทรศัพท์มือถือ ประมาณ 10.9 ล้านเครื่อง และคอมพิวเตอร์ประมาณ 2.6 ล้านเครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มีปริมาณมากที่จะต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

นายประลองกล่าวว่า คพ.ได้เคยเสนอร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และมติเห็นชอบในหลักการพร้อมส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและปรับชื่อร่างกฎหมายเป็นร่าง พ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เมื่อถามว่า กฎหมายฉบับนี้จะรวมเลยไปถึงการทำซากรถเก่าด้วยหรือไม่ นายประลองกล่าวว่า เวลานี้ยังไม่รวม แต่อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับทางรัฐบาลญี่ปุ่น และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการ

คปก.ไฟเขียวใช้ที่ดินเขตปฎิรูป

●ให้คพ.ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้แก้ปัญหาปนเปื้อนสารตะกั่ว

นายวิวัฒน์ คัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)ว่า ที่ประชุม คปก.เห็นชอบหลักการให้ กรมควบคุมมลพิษ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 62-2-10 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของโรงแต่งแร่และบ่อเก็บตะกอน ซึ่งพบว่า มีปริมาณสารตะกั่วในดินสูงเกินค่ามาตรฐานที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยหรือปลูกพืช กรมควบคุมมลพิษจึงมีแผนฟื้นฟูที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการวางหินหนา 60 เซนติเมตร ทับที่ดินเดิมและกลบทับด้วยดินสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ป้องกันสารตะกั่วรั่วไหลสู่ภายนอก พร้อมทั้งเฝ้าติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSSชนิด Rover) 88 ชุดและเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว วงเงิน 36 ล้านบาท ทดแทนระบบสำรวจรังวัดเดิมของส.ป.ก. โดยเทคโนโลยีด้านการ

สำรวจรังวัดใหม่ที่ส.ป.ก. จะนำมาใช้คือระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผลสำรวจรังวัดและแผนที่ถูกต้องแม่นยำตรงตามภูมิประเทศ และเป็นที่ยอมรับของสากล ช่วยเพิ่มศักยภาพงานสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก. ทำให้บริหารจัดการที่ดินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองได้ นอกจากนี้ ยังนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ หรือ One Map ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ที่ประชุม คปก. ยังอนุมัติให้ ส.ป.ก. ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จ.ชลบุรี และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 2 รายการคือ 1) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและท่อส่งสูงในพื้นที่ชุมชนเขาชก ต.เขาชก อ.หนองใหญ่ และ 2) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ในระบบประปาบาดาลและท่อส่งสูง ในพื้นที่ชุมชน

บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง วงเงินรวม 5.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน 89 ราย เนื้อที่ 1,640 ไร่ มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาใช้และประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้อย่างมั่นคง

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/-

วันที่: อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13805

Col.Inch: 15.55

Ad Value: 13,995

ภาพขาว: เปิดอบรม

หน้า: 17(ซ้าย)

PRValue (x3): 41,985

Clip: Black/White



เปิดอบรม : นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกียรติพิธีเปิด
อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ที่ทำการ อบต.ประดู่ยืน
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

จีนจวกเรือพิฆาตสหรัฐก่อปัญหา

วอชิงตัน/ปักกิ่ง ● สหรัฐส่งเรือพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถี 2 ลำแล่นเข้าใกล้ระยะ 12 ไมล์ทะเลของเกาะมิสซีพรีฟ ภายในหมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นข้อพิพาทแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เมื่อเช้าวันจันทร์ รัฐบาลจีนประณามสหรัฐชอบก่อปัญหา ขณะที่ผู้แทนการค้าเริ่มเจรจากรอบใหม่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อให้ทันเส้นตายปลายเดือนนี้

รายงานของเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อ้างคำแถลงของหัว ซุนอิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระหว่างการแถลงประจำวันที่กรุงปักกิ่งในวันเดียวกัน ว่าเรือของสหรัฐ 2 ลำได้แล่นเข้าใกล้หมู่เกาะสแปรตลีของจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่สหรัฐเรียกขานว่า “ปฏิบัติการเสรีภาพของการเดินเรือ”

โฆษกจีนกล่าวโจมตีสหรัฐว่า มีความแน่วแน่ที่จะก่อปัญหา

ในทะเลจีนใต้, สร้างความตึงเครียดและบ่อนทำลายสันติภาพ จีนขอให้สหรัฐระงับการดำเนินการยั่วเยงแบบนี้

เรือพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถี 2 ลำนี้ ซึ่งได้แก่ ยูเอสเอส สเปนเซอร์ แอนซ์ และยูเอสเอส เพอร์เบิล แล่นเข้า ใกล้เกาะมิสซีพรีฟภายในรัศมี 12 ไมล์ทะเลของเกาะเทียมของจีน ซึ่งสร้างชั้นบนแนวปะการังมิสซีพรีฟ

จีนอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด ถึงแม้ว่าได้หัน,

ฟิลิปปินส์, บรูไน, มาเลเซีย และเวียดนาม จะอ้างสิทธิ์ทับซ้อนอยู่ด้วย สหรัฐและชาติพันธมิตรของสหรัฐส่งเครื่องบินและเรือรบแล่นเข้าใกล้หมู่เกาะและพืดหินใต้น้ำในทะเลจีนใต้เป็นครั้งคราว เพื่อส่งสัญญาณการอ้างสิทธิในการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศผ่านน่านน้ำสากล ซึ่งมักสร้างความไม่พอใจแก่จีน

เมื่อกลางเดือนมกราคมเรือรบหลายลำของสหรัฐและอังกฤษปฏิบัติการฝึกทางทหารร่วมกันเป็นครั้งแรกในทะเลจีนใต้นับตั้งแต่จีนเริ่มสร้างฐานทัพและสนามบินบนเกาะต่างๆ ในพื้นที่พิพาทกรรมสิทธิ์

สหรัฐเคยส่งเรือรบยูเอสเอส

แม็กแคมป์เบล แล่นเข้าใกล้ในรัศมี 12 ไมล์ทะเล (22 กิโลเมตร) ของหมู่เกาะพาราเซล ซึ่งอยู่ทางเหนือของหมู่เกาะสแปรตลี เมื่อวันที่ 7 มกราคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ผู้แทนการค้าของสองประเทศเริ่มการเจรจากรอบที่แล้ว

หนึ่งวันภายหลังการแล่นเรือครั้งนั้น สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีนรายงานว่า จีนได้วางกำลังขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีชื่อว่า ดีเอฟ-26 ซึ่งมีพิสัย 3,000-4,000 กิโลเมตร ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

การส่งเรือรบแล่นเข้าใกล้หมู่เกาะพิพาทที่จีนอ้างสิทธิอธิปไตยในครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ผู้แทนเจรจาของสหรัฐและ

จีนเริ่มการเจรจาการค้าครั้งใหม่ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อให้บรรลุความตกลงให้ทันก่อนสิ้นตายนวันที่ 1 มีนาคม ที่สหรัฐฯจะเริ่มเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ ในอัตรา 25% จากเดิมที่เก็บในอัตรา 10%

ทำเนียบขาวเผยว่า ผู้แทนการค้าสองฝ่ายจะเริ่มหารือเบื้องต้นในวันจันทร์ โดยมีเจฟฟรีย์ เกอร์ริช รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เป็นผู้นำคณะเจรจาซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร, พลังงาน และพาณิชย์ จากนั้น โรเบิร์ต ไลง์เซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลัง จะเข้าร่วมการเจรจาหลักในวันพฤหัสบดีและศุกร์

เอเอฟพีกล่าวว่า เดวิด มัลพาส ผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อเป็นประธานธนาคารโลกคนใหม่ จะเข้าร่วมการเจรจากับมนูชินและไลง์เซอร์ด้วย

ส่วนคณะของจีนนั้น นำโดยรองนายกฯ หลิว เทอ โดยมีอี กัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมคณะด้วย หลิวเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของจีนที่เดินทางมากรุงวอชิงตันเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อพบทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯที่ประกาศว่าทางออกสุดท้ายของความขัดแย้งทางการค้านั้น ขึ้นอยู่กับการประชุมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง “ในอนาคตอันใกล้” เพื่อคลี่คลายประเด็นยากๆ ที่กระเพื่อมความขัดแย้งทางการค้านี้

“กฤติศ” ถก5กระทรวงหนุนแผนพลังงาน “ยกระดับพลังงานจังหวัดเข้าถึงชุมชน”

ผู้จัดการรายวัน360° - “กฤติศ” ปลัดพลังงานเดินสายหาความร่วมมือ 5 กระทรวงหลักทั้งมหาดไทย คมนาคม เกษตร กระทรวงทรัพย์ และอุตสาหกรรม เพื่อให้นโยบายพลังงานรุดหน้า แก้ปมขัดแย้ง เข้าถึงประชาชนมากที่สุด เล็งยกระดับพลังงานจังหวัดขึ้นซี 9 ขอ กำลังเพิ่ม ถกมหาดไทยดันพลังงาน จังหวัดร่วมงานร่วมผู้ว่าติดตามการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชยะชุมชน

นายกฤติศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงาน ที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลัก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้โครงการต่างๆ ด้านพลังงานเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นและแก้ไขความเห็นต่าง โดยล่าสุดได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยที่จะให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4-5 คนต่อจังหวัดเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมตรวจสอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ชยะชุมชนภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ใหม่และกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างนำร่อง 12 โครงการ

นอกจากนี้พลังงานจังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนำองค์ความรู้

เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ อาทิ ติดตั้ง พาราโบลาโดม (ระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรในชุมชน สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) การนำขี้วัวโปกมาทำเป็นถ่าน การสนับสนุนให้ปลูกพืชพลังงานทดแทนและประสานกับโรงงานในการรับซื้อ เป็นต้น รวมถึงการร่วมกับชุมชนที่จะจัดทำโครงการขอใช้งบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่จัดสรรทุกปีกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อให้โครงการเข้าถึงและเกิดประโยชน์กับชุมชนโดยแท้จริง

อย่างไรก็ตาม พลังงานจังหวัดยังขาดบุคลากรจำนวนมาก บางจังหวัดไม่มีฝ่ายบัญชีจึงให้วิศวกรมาทำหน้าที่เกิดความผิดพลาดข้อมูลส่งผลไปถึงการใช้งบประมาณด้วยความไม่ตั้งใจ ล่าสุดจึงทำเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอเพิ่มบุคลากรเพิ่มอีก 115 คน และขอให้ยกระดับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศเป็นซี 9 จากปัจจุบันทั้งประเทศมีซี 9 เพียง 16 คน ที่เหลือเป็นซี 8 เพื่อการทำงานสอดคล้องนโยบายของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้กระทรวงพลังงานปรับบทบาทเข้าถึงประชาชน ไม่ใช่แค่เรื่องมีนายทุนตามที่บางฝ่ายโจมตี

“งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ล่าสุดอยู่ระหว่างพิจารณาส่วนที่เหลือของงบปี 2562 ที่เปิดให้ยื่นรอบสอง 9,000 ล้าน

บาท จากค่าขอ 38,000 ล้านบาท โดยจะที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเริ่มใช้งบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจากการพิจารณาเบื้องต้นกว่า 50% ของวงเงินจะเข้าไปสนับสนุนพลังงานในชุมชน และปีงบประมาณ 2563 จะกำหนดเกณฑ์ค่าขอใช้งบที่มุ่งพัฒนาชุมชน และมีพลังงานจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบการใช้เงินให้เกิดความโปร่งใส” นายกฤติศกล่าว

สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมล่าสุดได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนด้านรถไฟฟ้าทางคู่ และภายในสัปดาห์นี้จะเดินสายหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการพัฒนามาตรฐานน้ำมันยูโร 5 การใช้พื้นที่น้ำในการสำรวจด้านพลังงานต่างๆ ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือเรื่องแผนรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศ กระทรวงเกษตรฯ เรื่องการใช้พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด้านพลังงาน เป็นต้น.

'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' การันตี'เสรีกัญชา'ฟื้นฟูประเทศ



เดิ น ห นั ก คิ น อ่ า น า จ 2562

หมายเหตุ - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์มติชน ถึงนโยบายพรรคภูมิใจไทย ในการใช้หาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชา ภายใต้คอนเซ็ปต์ "พืชแก้จน พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ กัญชาเสรี"

●จากการลงพื้นที่หาเสียง มั่นใจในกระแสของพรรคภูมิใจไทยมากแค่ไหน

ถ้าถามพรรค เรามั่นใจในการรับรู้ของประชาชน เราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนรับรู้ข่าวสารได้เร็ว แล้วก็มีความสามารถในการพิจารณา สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอนโยบายทั้ง 12 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันกำไรอย่างเป็นธรรม (โปรฟิต แชร์ริง) ของสินค้าเกษตร เรื่องพืชพลังงานที่จะเอามาทดแทนพลังงานที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เรื่องปาล์มน้ำมันที่จะเอามาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะส่งให้สิ่งแวดล้อมที่ดีคืนกลับมา และจะทำให้มีคุณภาพสูง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. สิ่งที่ยั่งยืนคือการเสนอรูปแบบการเรียน ซึ่งวันนี้ในประเทศไทยมีแล้วคือการเรียนออนไลน์ แต่เขาเก็บเงิน ซึ่งมีมานานแล้ว แต่รัฐบาลอาจจะมองว่าไม่เกิดประโยชน์

ในกรุงเทพฯที่มีปัญหาการจราจรและมลพิษ เราจึงเสนอนโยบายกรุงเทพฯสะดวก คือ การทำงานอยู่ที่บ้าน 1 วัน สำหรับบริษัทที่ทำแบบนั้นได้ การเรียนอยู่ที่บ้าน 1 วัน สำหรับหลักสูตรของนักเรียนที่เรียนที่บ้านได้ แล้วสลับกันหยุด สิ่งเหล่านี้จะทำให้การแก้ปัญหาหลายเรื่องเป็นองค์รวม เรายกระดับของการดูแลสุขภาพให้พี่น้อง อสม.ที่มีอยู่ล้านกว่าคน ให้เข้ามาดูแลสังคมผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก ดูแลผู้พิการ ให้ลูกหลานเขาสามารถไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งเราคิดว่าเราต้องการดูแลให้คนไทยอึม ให้คนไทยมีการศึกษา ถ้าคนมี



การศึกษาก็พัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือนโยบายกัญชาที่จะสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศนี้อย่างมาก เป็นการพลิกชีวิตให้คนไทยทั้งหมด สิ่งที่พรรคทำเราวิจัย เราศึกษาจริงๆ ไม่ใช่แค่คิด เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าที่จะร่างพระราชบัญญัติที่นำเสนอข้อกฎหมายเพื่อให้เรื่องเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ขาดเพียงแค่น้องประชาชนเห็นด้วยกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็เลือกผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย เพื่อที่จะสามารถทำเรื่องนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องมานั่งคิดกันอีก ดังนั้นถามว่ากระแสเราเป็นอย่างไร เราไม่รู้จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง

●ในพื้นที่ กทม. พรรคภูมิใจไทยหวังผลมากน้อยแค่ไหน เพราะส่งครบทั้ง 30 เขต

เราหวังทั้ง 350 เขต และ 150 ที่ในบัญชีรายชื่อ ไม่มีที่ว่างแล้วไม่เอา เพราะเราไปหาประชาชนทุกพื้นที่ ทุกเขตเลือกตั้ง ไม่มีพื้นที่ใดที่เราไม่คาดหวัง เราประชุมพรรคและบอกสมาชิกทุกคนว่า ท่านลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย ต้องลงพื้นที่พบประชาชน แล้วนำนโยบายไปอธิบายให้ประชาชนฟัง นำร่าง

พ.ร.บ.ที่ร่างไว้ให้ประชาชนคนเข้าใจว่า นี่คือนโยบายที่พรรคเดินและคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชน และเราไม่รู้ว่าความนิยมพื้นที่ไหนเป็นอย่างไร เพราะเราไม่เคยทำโพล แต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยและประชาชน ดังนั้นวันเลือกตั้งจะรู้เลยว่าเราใช้หรือไม่ใช้

●มีกระแสว่าพรรคภูมิใจไทยตีต้นกลับมาย่อลำดับที่ 3 รองจากพรรคเพื่อไทยและประชาธิปไตย

เราไม่รู้หรือว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน แต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 500 คน และไม่แน่ใจว่ามีที่พรรคการเมืองครบแบบนี้ แต่ที่เราส่งครบทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เห็น เรามีความพร้อมในการเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนเลือก เพื่อไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชน และจะทำกฎหมายเร่งด่วน 12 ฉบับตามนโยบายออกมาก่อน

●นโยบายที่สำคัญของพรรคภูมิใจไทยที่เน้นเป็นเรื่องสำคัญคืออะไร

เราต้องการสนับสนุนให้กัญชาของไทยเป็น

กัญชาเสรี แต่คำว่าเสรีต้องมีกรอบกติกา เราใช้ต้นแบบจากการศึกษาวิจัยในประเทศที่ประสบความสำเร็จ และที่ประสบความสำเร็จที่สุดคือมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยอเมริกาเองเป็นประเทศที่ต่อต้านยาเสพติดลำดับต้นๆของโลก แต่ขณะนี้ 11 รัฐที่กัญชาถูกกฎหมายโดยแคลิฟอร์เนียเป็นเบอร์ 1 ของเรื่องกัญชาที่ถูกกฎหมาย เขาเปิดเรื่องนี้ถึงขนาดที่ว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 อนุญาตให้ร้านค้าปลีกสามารถจำหน่ายกัญชาให้กับประชาชนที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป เพื่อเอาไปใช้ที่บ้านได้

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการที่แคลิฟอร์เนีย คือ 1.เขาควบคุมให้สามารถใช้กัญชาไปทำยารักษาโรค 2.ทำเชิงพาณิชย์ ซึ่งใครต้องการปลูกเชิงพาณิชย์ไว้ขายก็สามารถทำได้ 3.ให้ประชาชนทุกคนรอบครัวสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรี แต่มีกรอบว่าปลูกได้บ้านละ 6 ต้น และคิดค่าปลูกบ้านละ 1 เหรียญดอลลาร์เท่านั้น และให้ผู้ที่ปลูกสามารถใช้กัญชาในการสันหนนาการในบ้าน สามารถใช้ปรุงอาหาร ผสมอาหาร และปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องของกัญชาที่นำไปผสมสินค้าที่นำไปขาย เช่น สบู่ สเปกตติ ไอศกรีม ชา เยลลี่ แม้แต่บริษัทน้ำอัดลมที่อยู่ในอเมริกา มีการผสมน้ำอัดลมกับ

กัญชา โดยมีการกำหนดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะมึนเมา แต่ทำให้แค่สบาย แล้วการที่แคลิฟอร์เนียทำ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกัญชา ประมาณ 2.2 ล้านเหรียญ

นอกจากนี้ยังมีการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งวันนี้พอดูอเมริกาแล้วเห็นว่ามลรัฐแคลิฟอร์เนียมีประชากรเพียงแค่ 39 ล้านคน เล็กกว่าประเทศไทยที่มีอยู่ 70 ล้านคน เขามีเพียง 3 ใน 5 ของเรา แต่สามารถทำได้ขนาดนี้ และจากข้อมูลที่ว่าเขามีกัญชา และมีการใช้กัญชาเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงถึง 30% และไม่เคยมีสถิติการเกิดอาชญากรรม หรือเกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้กัญชา และยังไม่มีพบว่ามีผู้ใช้กัญชาแล้วถึงเสียชีวิต แต่มีสถิติจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ว่าผู้ชายที่เสพกัญชามีปริมาณอสุจิเพิ่มมากขึ้น

จึงทำให้เห็นว่าวันนี้กัญชาถือเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างมาก เราจะเรียกว่าที่ผ่านมากถูกหลอกหรือไม่ที่ทั้งมันไป แต่ก็ยังมีประชาชนชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่เก่งเรื่องเหล่านี้และยังใช้อยู่ อีกทั้งคนที่ไปบางครั้งก็อาจจะเสพกัญชาโดยไม่รู้ตัว เพราะมันถูกผสมอยู่ในอาหารอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือ แต่ที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสารเสพติดหรือไม่ที่ชัดเจนว่ามันไม่ติด เพราะเราไม่กินก็ไม่ได้มีผลอะไร แต่ที่กินเพราะมันอร่อย เมื่อไปถึงร้านที่เคยกิน ก็เพียงแค่แวะไปกินเพราะมันอร่อย ไม่ใช่เพราะติด และถ้าหากมันเป็นสารเสพติด มันจะต้องมีการแสดงอาการที่จะต้องไปเสพกัญชาไม่เคยมี

วันนี้ สหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก กำลังจะประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด แต่ที่ไปเร็วนั้นคือประเทศอิสราเอล ที่ออกกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กำหนดให้ประเทศสามารถส่งออกกัญชาได้

สำหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ ตามธรรมชาติที่ดี และมีพันธุ์กัญชามากมาย แล้วเราทำอะไรอยู่ เรารอเพื่อจะซื้อของแพงหรือ อยากรักก็ตามพมดีใจที่รัฐบาลออกกฎหมายที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดและให้ใช้ในทางการแพทย์และปลูกในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ที่รัฐบาลควรทำคือ ต้องให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างเสรี ต้อง

ปลูกที่บ้านละ 6 ต้น ที่เป็นไปตามต้นแบบแคลิฟอร์เนีย ที่ทำมาแล้ว คือเก็บค่าปลูกต้นละเหรียญ คือ 30 บาทไทย ดังนั้นประเทศไทยก็ไม่ควรเกินกว่านั้น

สิ่งเหล่านี้จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องไปซื้อจากการทำกัญชาเชิงพาณิชย์ เพราะจะมีราคาที่สูง แต่ถ้าเปิดเสรีกัญชา ชาวบ้านสามารถปลูกได้เอง 6 ต้น เสียเงิน 180 บาท ซึ่งก็จะมีกัญชาที่จะใช้ 6 กก./ปีเป็นอย่างต่ำ วันนี้อหากไปซื้อกัญชาในตลาด 6 กก. 7 หมื่นบาท ต่อ 1 กก. ก็ต้องเสียเงิน 4.2 แสนบาท มันคือเรื่องอะไร ดังนั้นหาปลูกเองต้นละ 30 บาท 6 ต้น เพื่อใช้ในครัวเรือน หากเหลือใช้ก็สามารถขายได้ โดยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเป็นผู้รับซื้อในเมื่อรัฐสามารถทำองค์กรยาสูบได้ ทำไมจะทำได้ รัฐจะต้องมีหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่องเหล่านี้ พร้อมทั้งจัดโซนนิ่ง เอกชนหรือบริษัทที่จะเข้ามาซื้อ ต้องซื้อผ่านรัฐ ไม่ใช่ซื้อจากประชาชนโดยตรง

ถ้าจะมาขอใบอนุญาตทำเชิงพาณิชย์ ก็ต้องดูว่าพาณิชย์อย่างไร ถ้าทำสินค้าที่มีมูลค่าสูงต้องไปรพิต แซง (การแบ่งปันผลกำไร) ให้กับตามมูลค่าสินค้า นั่นคือตัวแบบที่พรรคภูมิใจไทยมองว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินจากกัญชาและนำมาลดภาษีได้ไม่น้อยกว่า 2% จาก 7% เหลือ 5% นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยมอง แต่สิ่งที่เรามองต่อจากนี้คือ วันนี้มีคนเก่งๆ ในประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมามองเห็นว่าชาวไทยไปแข่งขันระดับโลกได้รางวัลมาเป็นจำนวนมาก แต่เราไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ทำผลงานในประเทศ และสุดท้ายก็ถูกซื้อตัวไปทำงานที่ต่างประเทศ หากวันนี้รัฐอุดหนุนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกัน คิดพัฒนาทำวิจัยกัญชา รับรองได้ว่าไม่มีอะไรที่ประเทศไทยจะเสียหาย

ถ้าจะถามว่าหากเปิดเสรีแบบนี้ราคากัญชาจะตกหรือไม่ วันนี้แคลิฟอร์เนียทำอยู่แล้ว ราคายัง 7 หมื่นอยู่เลย แล้วประเทศไทยจะต่ำกว่า 7 หมื่นได้อย่างไรในเมื่อสายพันธุ์กัญชาในประเทศไทยมันดีกว่า แต่ที่สำคัญที่สุดสายพันธุ์กัญชา รัฐต้องเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมาเป็น อย่างเช่นสิทธิบัตรพันธุ์ ข้าว กข.15 แล้วประชาชนสามารถมาเขียนปลูก ส่วนกัญชาปลูกแค่ 4 เดือน ก็ได้ผลผลิตแล้ว พรรคภูมิใจไทยยังมองว่าตรงนี้เป็นพืช

เศรษฐกิจชนิดใหม่มีอนาคตแน่นอน วันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าพืชเศรษฐกิจทุกตัวเกษตรกรมีแต่หนี้ แล้วก็ยากจน กัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะมาแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน

วันนี้เกษตรกรหรือคนไทยทั่วประเทศจะว่าจนหรือไม่ ไม่รู้ เพราะมีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 10 กว่าล้านใบ ดังนั้นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำคือประชาชนจะต้องรวย 4.2 แสนบาท/ปี สำหรับกัญชา 6 กิโล ทุกครอบครัวกัญชาจึงจะเป็นพืชเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน

●อาจจะถูกโจมตีว่าเป็นการมอมเมาคนทั้งประเทศและส่งเสริมให้ปลูกสิ่งเสพติด

ถ้ากัญชาเป็นปัญหาที่เรากลัว เหล้า เบียร์ ไวน์ บุหรี่ ทำไมบริหารจัดการได้ กัญชาที่เล็กกว่ามาก เราสามารถที่จะมีกฎหมายมาบังคับใช้ได้ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในขณะที่ใช้ยานพาหนะซึ่งจะมีโทษหนักแล้วกัญชาทำไม่เราจะควบคุมไม่ได้ แต่จากการศึกษาของพรรค เรารู้เลยว่าคนเสพกัญชาไปไหนไม่รอด เพราะกัญชามีฤทธิ์ทำให้วังนอน ในต่างประเทศนำไปใช้ในสิ่งที่ประโยชน์มาก

จากข้อมูลของประเทศไทย ก่อนปี 2505 ประเทศไทยไม่มียาเสพติดประเภทอื่น มีแต่กัญชา แต่หลังจากนั้นเมื่อกัญชาถูกควบคุมให้เป็นยาเสพติด จึงมีผู้หันมาใช้ฝิ่น ใช้เฮโรอีน และยาเสพติดอื่นๆ ขณะที่ในต่างประเทศมีการนำกัญชามาใช้บำบัดผู้ป่วยที่ติดยา เมื่ออยากยาจะนำสารสกัดจากกัญชามาหยอดใส่ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยหลับ

โดยปัจจุบันประชาชนชาวบ้านของคนไทยก็สามารถสกัดน้ำมันจากกัญชามาใช้ประโยชน์ได้แล้วเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ถ้ากฎหมายให้โอกาสจริง ต้องไม่ควบคุมการใช้แค่ทางการแพทย์ในแผนปัจจุบันเท่านั้นที่จะต้องมีการตรวจสอบโดยคน ทำให้เสียโอกาสเพราะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สูงมาก ซึ่งในขณะนี้ใน รพ.ของรัฐ ใช้มอร์ฟินเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงให้กับคนไข้ แต่ต่างประเทศใช้กัญชา อีกทั้งไม่มีไซดเอฟเฟกต์ว่าจะเสพติดหลังใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะเมื่อรักษาร่างกายหายแล้วก็เลิกใช้ได้ตามปกติ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14947

หน้า: 8(เต็มหน้า)

Col.Inch: 221.44

Ad Value: 343,232

PRValue (x3): 1,029,696

Clip: Full Color

คอลัมน์: มติชนเลือกตั้ง: 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' การ์นต์'เสรีศึกษา'พื้นประเทศ

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่ากัญชามีด้านที่ไม่ดีอยู่บ้าง เราต้องหาวิธีในการป้องกัน สิ่งที่ดีก็ต้องบอกเหตุผลมา คนที่เป็นรัฐบาลก็ต้องหาวิธีการอธิบายว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่พรรคภูมิใจไทยคิดวิธีไว้หมดแล้ว เพราะได้ทำกฎหมายไว้อยู่แล้ว หากเลือกพรรคภูมิใจไทยเราทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง

●จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าบ้านที่ปลูก 6 ต้นนั้นจะไม่มีกัญชาจำหน่ายให้กับผู้อื่นด้วย

เราต้องมีกฎหมายที่เด็ดขาด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ จะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด ทุกเรื่องถ้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เราสามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่าง พรรคเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มงวด อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถไปจับกุมพื้นที่สาธารณะได้เป็นจำนวนมาก อย่างนี้ต้องชื่นชม หรืออย่างกรณีที่มีการไปล่าสัตว์ในป่าสงวนฯ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินคดี ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ แต่สิ่งที่คนไปตั้งคำถามว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางคนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ผมเชื่อว่าวันนี้จะปลูกเกินเพื่ออะไร ในเมื่อบ้านข้างๆ ก็ปลูกได้ แล้วทำไมผมต้องไปซื้อของคุณ

●จะต้องมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่หรือไม่ หรือสามารถปลูกได้ทั่วประเทศ

พรรคกำลังดำเนินการที่จะยื่นเรื่องให้รัฐบาลเตรียมข้อมูลได้แล้วว่า เรามีกัญชาสายพันธุ์เท่าไร อยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ รัฐบาลไม่ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพาณิชย์ก็ตาม จะต้องรีบยื่นจดเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ไม่ใช่ให้ต่างประเทศ หรือนุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นเจ้าของ เมื่อรัฐเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเหล่านี้ รัฐจะรู้เลยว่าจะสามารถอนุญาตให้ใครปลูกได้บ้าง ปลูกตรงไหน ปลูกอย่างไร แต่ละภาคเขามีของเขาเอง ประเทศไทยมีกัญชามากกว่า 1,000 สายพันธุ์ แต่ละ 1 สายพันธุ์จะมีสารเฉพาะที่แตกต่างกัน และนำไปสกัดรักษาโรคได้แตกต่างกัน นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่หวังเรื่องตลาด เพราะวันนี้ยาที่ผลิตมาจากกัญชามีไม่มาก แต่ในอนาคตจะมีมากเพราะเชื่อว่ายาที่ผลิตจากกัญชามันไม่มีผลข้างเคียง มีแต่เรื่องที่ทำให้เกิดประโยชน์ ทำให้เห็นว่าโรคที่รักษาไม่ได้ มันรักษา

ได้โดยกัญชา เช่น โรคพาร์กินสัน โรคนอนไม่หลับ ต่อไปก็จะไม่ต้องกินยานอนหลับ หรือโรคฮอว์มอร์โมนไม่สมบูรณ์ ก็สามารถใช้กัญชาได้ โรคเมเร็งก็เช่นกัน

วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสของประเทศไทย ถ้าเรารีบเดิน ถามว่าเร็วหรือช้า ไม่มีอะไรเร็ว ไม่มีอะไรช้า ถ้าคุณเริ่มเดินวันนี้ แต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลย ให้ประเทศอื่นเดินไปก่อน สุดท้ายเราก็ต้องซื้อ คุณก็มานั่งตำกว่า โง่ โง่ โง่ โง่ อย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย

●รัฐบาลจะต้องเป็นผู้เก็บรวบรวม และตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ในแต่ละภูมิภาค ให้แต่ละครัวเรือนใช้หรือไม่

ถูกต้อง เมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นต้นที่มีคุณภาพ วันนี้เราไม่ต้องห่วงว่าชาวบ้านเขาจะปลูกได้หรือไม่ เพราะถ้าทำอย่างไรได้ เขาก็สามารถปลูกได้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้สุดท้ายจะทำให้พืชทางการเกษตรชนิดอื่นกลับเข้าสู่กลไกการตลาดที่สมดุล เพราะว่าเมื่อเราปลูกข้าวได้กำไรไม่มาก แต่ปลูกกัญชา 1 ต้น ได้ 70,000 บาท คุณจะปลูกอะไร ต่อไปก็ปลูกข้าวไว้กินเอง และเมื่อข้าวไม่ล้นตลาด ราคาที่จะต้องเพิ่มขึ้น แล้วเรื่องทั้งหมดรัฐจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ จะปล่อยให้คนกลางมาเป็นคนบริหารจัดการแล้วสร้างภาวะแบ่งปันไม่เป็นธรรมไม่ได้อีกต่อไป ฉะนั้นกัญชาที่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้หลักโปรฟิต แชร์ริง ดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเพราะพรรคภูมิใจไทยได้ทำวิจัยเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดแล้ว

●มั่นใจว่านโยบายนี้ไม่เป็นการมอมเมาประชาชน

ถ้ากัญชาคือการมอมเมาประชาชน แล้วไม่สมควรมี เราก็ควรยกเลิกสัมปทานเหล้า เบียร์ บุหรี่ทั้งหมด และนโยบายนี้ทำได้ดีจริงไม่ได้ขายฝัน เพราะแคลิฟอร์เนียประสบความสำเร็จมาแล้ว แล้วเขาฟันตรงไหน แล้วยังมีคนเดินทางไปแคลิฟอร์เนียเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ ถ้าเราทำแบบนี้ได้จริง ก็จะมีคนจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรักษาโรคด้วยกัญชา และเมื่อเดินทางมารักษาโรคก็ต้องมาอยู่ มาซื้ออาหาร มีการใช้จ่าย ทำให้ระบบเงินหมุนเวียน

แล้วมีคำถามว่าเราจะปิดกั้นไม่ให้ต่างชาติมายุ่งเกี่ยวกับกัญชาไทยหรือไม่ เราไม่ควรปิด

กั้น ถ้าต่างชาติเอาทุน เอาเทคโนโลยีเข้ามาเราต้องให้เขา เพราะที่ผ่านมามีคนสนับสนุนให้ต่างชาติตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ และยังให้บีโอไอ แล้วทำไมไม่สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาสร้างโรงงานแปรรูปกัญชาของไทย แต่สิ่งสำคัญเมื่อแปรรูปแล้วต้องโปรฟิต แชร์ริง ให้รัฐบาล ไม่ใช่ให้เขากำไรฝ่ายเดียว แล้วเราเชื่อว่าเงินที่ได้จากธุรกิจกัญชาทั้งหมดมันจะมากมายมหาศาล จนทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนไป เคยมีคำทำนายว่าบ้านเราจะเจอบ่อน้ำมัน ผมเชื่อว่าเราเจอแล้ว บ่อน้ำมันกัญชานี้แหละ

●หลังการเลือกตั้ง จะได้ ส.ส.มากกว่า การเลือกตั้งปี 2554 หรือไม่

มั่นใจว่าเราจะได้ ส.ส.มากขึ้น ถ้าประชาชนพิจารณานโยบายของพรรคภูมิใจไทยอย่างรอบคอบ ผมเชื่อว่าเรามีโอกาสเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะว่าขณะนี้สิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ปัญหาของประชาชนจริงๆ คนถ้าสุขภาพดี การศึกษาที่ดี เศรษฐกิจที่ดี ทุกอย่างจะไปได้ดี ดังนั้น สิ่งที่เราพูดมาตลอดคือการลดอำนาจรัฐ เพื่อปากท้อง พี่น้องประชาชน นั่นคือแนวทางของพรรคที่จะเดินหน้าให้กับประเทศ

●จะสร้างความหวังให้กับประชาชน ได้อย่างไรว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

เราไม่เคยสร้างความหวัง เราอยู่บนโลกของความเป็นจริง หัวหน้าพรรคพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว และเสนอตัวโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากประชาชนเลือกตามนโยบายที่เราเสนอทั้งหมด พรรคก็พร้อมทำงาน ไม่ได้พร้อมหลังเลือกตั้ง ตอนนี้อยู่พร้อมอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงแต่หัวหน้าพรรค บุคลากรในพรรคก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้บริหาร หรือการทำหน้าที่ในฝั่งนิติบัญญัติ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน

ศศิณกา วัฒนวรรณรัตน์

เตรียมพร้อมคลินิกเกษตรฯ

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รอง ผวจ.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ห้องพระพิพิธโกโดยศาลากลางจังหวัด โดยมีนายจำลอง พุ่มซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง จากนั้นนายธรรมศักดิ์เผยว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ต้องให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เกิดเครือข่ายการบริการให้ครบทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้จัดทำแผนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน ก.พ. ที่ อ.ศรีราชา ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค.-เม.ย. ที่ อ.หนองใหญ่ ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค.-มิ.ย. ที่ อ.พนัสนิคม และครั้งที่ 4 เดือน ก.ค.-ส.ค. ที่ อ.บ้านบึง.